

นายกฯสั่งสอบซื้อหุ้นโกลว์ ห้วง‘การเมือง’เข้าแทรก

“กรณี” บุกยื่น กกพ.
ตรวจสอบการซื้อหุ้นวันนี้

กรุงเทพธุรกิจ ● “ประยุทธ์” สั่งดูข้อกฎหมายกรณีบริษัทลูก ปตท. ซื้อหุ้นโกลว์ ซึ่งฟังความ 2 ด้าน หัวหน้าการเมืองเคลื่อนไหวแทรก ด้าน “จีพีเอสซี” ยืนยันซื้อหุ้นโกลว์ไม่ผูกขาดธุรกิจไฟฟ้า วอนลูกค้าอย่ากังวลสัญญาซื้อขายไฟยังคงเดิม กกพ.สรุปผลชี้ขาดเข้าข่ายผูกขาดธุรกิจไฟฟ้าหรือไม่สิ้น ก.ย.นี้ ด้าน “กรณี” เดินหน้ายื่นคำนำต่อ กกพ.วันนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีนายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือขอให้มีคำสั่งให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะรัฐวิสาหกิจ ยกเลิกแผนการซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพราะกังวลการผูกขาดขายไฟฟ้า

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า หนังสือร้องเรียนยังไม่ถึง และถ้าเรื่องมาถึงก็ต้องดูในเรื่องของกฎหมายว่าทำได้หรือไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งวันนี้ต้องรับฟังและสื่อสารทั้ง 2 ทาง เพราะบางทีก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองสอดแทรกเข้ามาด้วย

นายเตมชัย บุญนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี กล่าวว่า การที่จีพีเอสซีซื้อหุ้นโกลว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างเสถียรภาพด้านไฟฟ้าให้ผู้ลงทุนในนิคม



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนในและต่างประเทศ ซึ่งช่วยลดค่าดำเนินงานและส่งผลดีหิ้งต่อลูกค้าและจีพีเอสซี

ส่วนกรณีที่มีข้อกังวลจากลูกค้าบางส่วนของโกลว์นั้น ทางจีพีเอสซีไม่นิ่งนอนใจ โดยได้นัดหมายเพื่อชี้แจงความเข้าใจว่าการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ลูกค้าจะไม่ได้รับผลกระทบโดยเงื่อนไขสัญญาาราคาและการบริการลูกค้าทุกราย จะดำเนินการภายใต้สัญญาเดิม เพราะธุรกิจไฟฟ้าจะเป็นสัญญาระยะยาวที่ระบุราคาและปริมาณซื้อขายที่ชัดเจน ส่วนการกำหนดราคาจะเป็นไปตามราคากลางหรือบนพื้นฐานของ Arm's Length Basis และสัญญาของลูกค้าโกลว์ที่มีอยู่เฉลี่ยมีระยะเวลามากกว่า 10 ปี

นอกจากนี้ จีพีเอสซีจะทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับลูกค้า เพื่อลดข้อกังวลและให้ความมั่นใจว่า จะไม่มีบริการใดที่เลือกปฏิบัติ และยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คอยตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจอีกชั้น โดยจีพีเอสซี

และโกลว์ได้ให้ข้อมูลกับ กกพ.ประกอบการพิจารณาแล้ว

“ข้อกังวลการผูกขาดของกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่มาบตาพุดนั้น ชี้แจงว่าจีพีเอสซีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีกฎระเบียบที่เข้มงวด และดำเนินธุรกิจเป็นเอกเทศชัดเจน ดังนั้นการบริการซื้อขายไฟฟ้าและโอนน้ำให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.ก็อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานเทียบเท่ากับลูกค้านอกกลุ่ม ปตท.”

แหล่งข่าวจาก กกพ. กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ข้อมูลการซื้อหุ้นครั้งนี้ไม่เข้าข่ายขัดกฎหมายแข่งขันทางการค้า โดยให้แต่ละธุรกิจยึดกฎหมายที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่าขัดกฎหมายหรือไม่ โดย กกพ.จะต้องไปดูว่ามีกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ กกพ. ซึ่งเบื้องต้นต้องไปดู พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน ในประเด็นการส่งเสริมการแข่งขันและลดการป้องกันการผูกขาดกิจการ โดยจะได้ข้อสรุปใน 90 วัน หรือไม่เกินสิ้นเดือน ก.ย.นี้

“หากผลการพิจารณาเห็นว่าการซื้อหุ้นขัดกฎหมาย กกพ.คงไม่อนุมัติโอนย้ายใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานให้จีพีเอสซีไม่ได้ ซึ่งการพิจารณาต้องรอบคอบเพื่อให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และตามขั้นตอนหากจีพีเอสซีซื้อโรงไฟฟ้าจากโกลว์เรียบร้อยแล้ว ต้องมาทำเรื่องโอนใบอนุญาตกับ กกพ.”

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานระบุว่า วันที่ 12 ก.ย.นี้ กกพ.ได้รับการประสานจากนายกรณ์ จะเดินทางมายื่นหนังสือต่อ กกพ.เพื่อให้ตรวจสอบกรณีการซื้อหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการใช้อำนาจเหนือตลาดหรือไม่